
                                            บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3 / 2566  ครั้งที่ 2 

วันที่   17   สิงหาคม    2566 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายหนูพิน  พลดอน ประธานสภาเทศบาล หนูพิน  พลดอน 
2. นางสุภัคษา  บุตรโคตร สมาชิกสภาเทศบาล สุภัคษา  บุตรโคตร 
3 นายเทวา  พันฆ้อง สมาชิกสภาเทศบาล เทวา  พันฆ้อง 
4 นายอนนท์  ทองที สมาชิกสภาเทศบาล อนนท์  ทองที 
5 นายสงวน   สุมาล ี สมาชิกสภาเทศบาล สงวน   สุมาล ี
6 นายพุทธ   คานทอง สมาชิกสภาเทศบาล พุทธ   คานทอง 
7 นายสมศักดิ์  ดวงภักดี สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์  ดวงภักดี 
8 นายเทวัญ   โพนเบ้า เลขานุการสภา เทวัญ   โพนเบ้า 
9 นายมนตรี   โพธิ์ทิพย์ รองประธานสภา มนตรี   โพธิ์ทิพย์ 

10 นายบรรเลง  ภูทัด สมาชิกสภาเทศบาล บรรเลง  ภูทัด 
11 นายเด็ด  จันทะปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล เด็ด  จันทะปัญญา 
12 นายเริงศักดิ์ นาศรี สมาชิกสภาเทศบาล เริงศักดิ์ นาศรี 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสนธยา ดวงภักดี นายกเทศมนตรี สนธยา ดวงภักดี 
2 นายสะเปญ ทองสุขโข รองนายกเทศมนตรี สะเปญ ทองสุขโข 
3 นายทองคูณ  แสนเทพ รองนายกเทศมนตรี ทองคูณ  แสนเทพ 
4 นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์ ที่ปรีกษานายกฯ ประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์ 
5 นายจิรายุ   ทองขันธ์ เลขานายกฯ จิรายุ  ทองขันธ 
6 นายสุระศักดิ์  ธีระสาร ผู้อำนวยการกองช่าง สุระศักดิ์  ธีระสาร 
7 นางสร้อยฟ้า  นามดี ผู้อำนวยการกองคลัง สร้อยฟ้า  นามดี 
8 น.ส.สชุาดา  วิลัยธรรม หัวหน้าสำนักปลัด สุชาดา  วิลัยธรรม 
9 นางชนิตา  สอนบุญมี ปลัดเทศบาล ชนิตา  สอนบุญมี 

10 นายวันชัย  แก้วอินทร์ นักวิเคราะห์ฯ วันชัย  แก้วอินทร์ 
11 น.ส.ปรีญาพัชญ์  แพนอินทร์ นักทรัพยากรบุคคล ปรีญาพัชญ์  แพนอินทร์ 
12 นายเกษมโกษา  แสงวงค์ นักวิชาการศึกษา เกษมโกษา  แสงวงค์ 
13 น.ส.นิภาพร  ธาตุคำภู นักวิชาการเงินและบัญชี นิภาพร  ธาตุคำภู 
14 น.ส.ณัฐธินี  กาญจนะ นักพัฒนาชุมชน ณัฐธินี  กาญจนะ 
15 น.ส.ประณัยยา   เรืองเพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการ (กศ.) ประณัยยา   เรืองเพ็ญ 
16 น.ส.วิไลวรรณ  ธาตุไพบูลย์ เจ้าพนักงานพัสดุ วิไลวรรณ  ธาตุไพบูลย์ 
17 นายมติภูมิ อาพร นักวิชาการเกษตร มติภูมิ อาพร 
18 นายสมปราชญ์  พันธ์พิมพ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา สมปราชญ์  พันธ์พิมพ์ 
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    -เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
นายหนูพิน   พลดอน  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ อ่านระเบียบวาระการประชุมสมัย ที่ 3 ครั้งที่ 2  
ประธานสภาฯ   ประจำปี 2566 รายงานจำนวนสมาชิกสภาฯที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 12 คน 

พร้อมเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา 
นายหนูพิน  พลดอน  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลดำเนินการสรุปรายงานการประชุมเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายเทวัญ   โพนเบ้า  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
เลขานุการสภาฯ   ประจำปี  2566 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  3  ส.ค. 2566  สรปุรายงานการประชุม 
    ที่ผ่านมา ได้สรุปเป็นวาระๆไป  ทั้งนี้ในการตรวจสอบรายงานการประชุม 

คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และได้ดำเนินการ 
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องตามการดำเนินการ 
ประชุมดังกล่าวทุกประการ ครับ 

นายหนูพิน   พลดอน ขอบคุณท่านเลขานุการสภา มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไมใ่นรายงานการประชุมนี้ หาก 
ประธานสภา ไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน

มากรุณายกมือครับ        
มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภา ฯ  ยกมือรับรอง  จำนวน        11        เสียง  
    - งดออกเสียง       จำนวน          1        เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี) 

   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    3.1 ญัตติพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 
    วาระท่ี 2 การแปรญัตติ  

นายหนูพิน  พลดอน  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ลงมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ   ประจำปี พ.ศ.2567 ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 และท่ีประชุมสภาเทศบาล ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาขั้น
แปรญัตติ จำนวน  5 คน และกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24ชั่วโมง 
นับแต่สภาเทศบาล  มีมติรับหลักการ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลารับแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 5-
7 สิงหาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. ปิดรับคำแปร 
-คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและได้รายงานพร้อมทั ้งบันทึกความเห็นต่อ
ประธานสภาแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. และประธานสภาฯได้ส่ง
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รายงานแก่สมาชิกสภาฯ แล้วก่อนวันประชุมพิจารณาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่  11
สิงหาคม 2566 ก่อนที่ผมจะมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติอ่านรายงานการประชุม
ให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม
ทราบด้วยครับ  

นายเทวัญ โพนเบ้า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภา ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการ

แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติเป็นอย่างอ่ืน 
ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือ
การขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภา
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนด ตามข้อ 45 วรรคสาม และ
ข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
คำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
ข้อ 61 ห้ามไมให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

    (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
    (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย  

ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ขอเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นายหนูพิน  พลดอน  สมาชิกทุกท่านคงเข้าใจแล้ว ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุม 
ประธานสภา ฯ   แปรญัตติให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯรับทราบ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 

นายเด็ด  จันทะปัญญา ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ ได้ประชุมแต่งตั้ง
(ประธานคณะกรรมการแปรฯ)ประธานฯ และเลขานุการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ และ
ดำเนินการประชุมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2566 เวลา  16.30 น. ตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม และสรุปการประชุมวันที่   9  สิงหาคม 2566  สรปุผล
ดังนี้ 
ผลการประชุม วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา  08.30 น. ประชุมคัดเลือก ประธาน  และ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  มติที่ประชุมคัดเลือกตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
๑. นายเด็ด  จันทะปัญญา  เป็น ประธานกรรมการแปรญัตติ 
2.นายบรรเลง    ภูทัด    เป็น กรรมการ 
3. นายอนนท ์ ทองที   เป็น กรรมการ 
4.นายเทวัญ โพนเบ้า   เป็น กรรมการ 
5 นายมนตรี   โพธิ์ทิพย์  เป็น กรรมการ/เลขานุการ 
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ผมขออนุญาตให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติสรุปรายละเอียดรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์ -ผลการประชุม วันที่ 5 สิงหาคม  2566  เวลา เลขานุการ 08.30 
– 16.30 น.วันนี้คณะกรรมการเราเริ่มรับคำแปรญัตติเป็นวันแรก  ตั้งแต่ เวลา 08.30–
16.30ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมายื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  

     -ผลการประชุม วันที่ 6 สิงหาคม  2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
วันนี้คณะกรรมการเราเริ่มรับคำแปรญัตติเป็นวันแรก  ตั้งแต่ เวลา 08.30–16.30 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมายื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  

    -ผลการประชุม 7 สิงหาคม  ๒๕๖6  เวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐  น. รวมเป็นเวลา ๓ วัน  
    ปรากฏว่ามีผู้มายื่นแปรญัตติ จำนวน  4  ราย   ๑  โครงการ  คือ ท่านอนนท์  ทองที 

คณะกรรมการแปรญัตติ  ยื่นแปรญัตติขอตัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูานเพื่อพัฒนา 
ส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบล  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เหลือ  ๐   บาท และขอสงวน
คำแปร    
 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1 นายเด็ด  จันทะปญัญา ประธานกรรมการฯ เด็ด  จันทะปญัญา  

2 นายมนตรี โพธิ์ทิพย์ เลขานุการฯ มนตรี  โพธิ์ทิพย ์  

3 นายบรรเลง   ภูทัด กรรมการฯ บรรเลง   ภูทัด  

๔ นายเทวัญ  โพนเบ้า กรรมการฯ เทวัญ  โพนเบ้า  

๕ นายอนนท์  ทองที กรรมการฯ อนนท์  ทองที  

คณะกรรมการแปรญัตติที่ไม่มาประชุม       

    (ไม่มี) 

ผู้เข้าร่วมประชุม    

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหต ุ

1 นายสนธยา  ดวงภักดี     นายกเทศมนตร ี สนธยา  ดวงภักด ี  

2 นายสงวน  สุมาล ี สมาชิกสภาเทศบาล สงวน  สุมาลี  

๓ นางสุภัคษา  บุตรโคตร สมาชิกสภาเทศบาล สุภัคษา  บุตรโคตร  
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เร่ิมประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเด็ด จันทะปัญญา        ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก  ได้มีมติรับหลักการร่างเทศ
ประธาน คกก.แปรญัตติ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗  เมื่อวันที่ ๓  สิงหาคม  
๒๕๖๖  และมีมติกำหนดระยะเสนอคำแปรญัตติ  วันที่ ๕,๖,๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. รวม  ๓  วัน  ปรากฏว่ามีผู้มายื่นขอแปรญัตติ  จำนวน  ๔  ราย   

     ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเด็ด จันทะปัญญา ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก  ได้มีมติรับหลักการร่างเทศ 
บัญญัติงบประมาณ 
ประธาน คกก.แปรญัตติ   รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  และ
มีมติกำหนดระยะเสนอคำแปรญัตติ วันที่ ๑๗, ๑๘, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รวม  ๓  วัน  ปรากฏว่ามีผู้มายื่นขอแปรญัตติ  จำนวน  ๑  ราย   

ที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายเด็ด  จันทะปัญญา   ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม 
ประธาน คกก.แปรญัตติ   ๒๕๖6 มีผู้ใดจะแก้ไขถ้อยคำหรือท้วงติงข้อความใด ขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติในที่ประชุมเสนอได้ 

                                    - ถ้าท่ีประชุมฯ ไม่มีผู้ใดแก้ไขถ้อยคำ หรือท้วงติงข้อความใด ผมขอมติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครับ  

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมเม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖6 ด้วยคะแนนเปน็เอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องคำแปรญัตติร่างเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๗ 
นายเด็ด  จันทะปัญญา    - ผมขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประธาน คกก.แปรญัตติ   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547 รวมที ่แก้ไขเพิ ่มเติมจนถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 59 การแปรญัตติร ่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอ ลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่
ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภา ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คำ
แปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลา
ที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรค หนึ่ง ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปร
ญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงิน
ที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรอง จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหาร
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ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน
อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(1)ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
(2)รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายตาม

รายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 และขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้สรุปรายละเอียดผู้มายื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญท่านเลขานุการฯ ครับ 

นายมนตรี  โพธิ์ทิพย ์ ผมขอสรุปผลรับคำแปรญัตติร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เลขานุการ คกก.แปรญัตติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งสามวนั  ปรากฏว่ามีผู้มายื่นขอแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน ๔  ราย ดังนี้ 

     วันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๗  มีผู้มายื่นแปรญัตติ ๔ ราย ดังนี้ 
๑. ท่านสงวน  สุมาลี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ยื่นแปรญัตติแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย หน้า ๑๖ /๑๒๓  โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท  ขอแปรญัตติตัดลดจำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๐  บาท และขอสงวนคำแปรไว้ให้สภาเทศบาลตำบลบ้านโคกเป็นผู้
ชี้ขาด 
๒. ท่านบรรเลง  ภูทัด สมาชกิสภาเทศบาลเขต ๑  ได้ยื่นแปรญัตติแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย  หน้า ๔๗ /
๑๒๓  งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ขอแปรญัตติตัดลดจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๐ บาท 
และขอสงวนคำแปรไว้ให้สภาเทศบาลตำบลบ้านโคกเป็นผู้ชี้ขาด 
3.นางสุภัคษา  บุตรโคตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ยื่นคำแปรญัตติแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างบริการทำความ
สะอาด หน้า ๑๓/๑๒๓ งบประมาณ ๙6,๐๐๐ บาท ขอแปรญัตติตัดลด จำนวน  ๙6,๐๐๐ 
บาท เหลือ ๐ บาท และขอสงวนคำแปรไว้ให้สภาเทศบาลตำบลบา้นโคกเป็นผูช้ี้ขาด 
4.ท่านสนธยา  ดวงภักดี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก ยื่นแปรญัตติขอเพิ ่มรายจ่าย  
จำนวน 536,000 บาท  พร้อมสงวนคำแปร  แยกเป็น 

4.๑ แผนงานงบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย จำนวน  200,000  บาท 
4.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน

ราชการ โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗   
จำนวน  ๒๐,๐๐๐   บาท  

4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 96,000 บาท 

4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
จำนวน 40,000 บาท 

     4.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการ
สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา  จำนวน 40,000 บาท 
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4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการ
สืบสานประเพณีวันออกพรรษา  จำนวน 40,000 บาท 

4.7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
จำนวน 100,000  บาท 

นายเด็ด  จันทะปัญญา  - ต่อไปเป็นการพิจารณาและลงมติคำแปรญัตติร่างเทศ 
ประธาน คกก.แปรญัตติ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและพ่ีน้องประชาชน  ก็ขอให้ร่วมกันพิจารณาและลงมติไปที
ละรายการตามลำดับ   
๑. การพิจารณาคำแปรญัตติที่ ๑  การขอแปรญัตติลดรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  หน้า ๑๖/๑๒๓  งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  บาท  ขอแปรญัตติลดจำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๐  บาท ขอสงวนคำแปรญัตติไว้ให้สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เป็น
ผู้ชี้ขาด 

     มติที่ประชุม ใหแ้ปรญัตติตามระเบียบการประชุมสภาได้  จำนวน  ๔   เสียง 
     ไม่สมควรให้แปรญัตติ      จำนวน   -   เสียง 

งดออกเสียง                           จำนวน  ๑   เสียง 
๒. การพิจารณาคำแปรญัตติที่ ๒  การขอแปรญัตติลดรายจ่าย แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าวัสดุ วสัดุเครื่องแต่งกาย  หน้า ๔๗ /
๑๒๓  งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ขอแปรญัตติลดจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๐ บาท 
และขอสงวนคำแปรไว้ให้สภาเทศบาลตำบลบ้านโคกเป็นผู้ชี้ขาด 

     มติที่ประชุม ใหแ้ปรญัตติตามระเบียบการประชุมสภาได้  จำนวน  ๔   เสียง 
     ไม่สมควรให้แปรญัตติ      จำนวน   -   เสียง 

งดออกเสียง                           จำนวน  ๑   เสียง 

นายเด็ด  จันทะปัญญา   ขณะนี้ก็เป็นเวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว ผมขอให้คณะกรรมการทุกท่านพกั
ประธาน คกก.แปรญตัติ  รับประทานอาหารกลางวันก่อน  แล้วค่อยมาพิจารณากันต่อรอบบา่ยโมง 

 
นายเด็ด  จันทะปัญญา    เชญิคณะกรรมการทุกท่านพิจารณาและลงมติคำแปรญัตติ
ประธาน คกก.แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ ญัตติที่ ๓ ครับ 

๓. การพิจารณาคำแปรญัตติที่ ๓  การขอแปรญัตติลดรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างบริการทำความสะอาด 
หน้า ๑๓/๑๒๓ งบประมาณ ๙6,๐๐๐ บาท ขอแปรญัตติลด จำนวน  ๙6,๐๐๐ บาท เหลือ 
๐ บาท และขอสงวนคำแปรไว้ให้สภาเทศบาลตำบลบา้นโคกเป็นผูช้ี้ขาด 

     มติที่ประชุม  ใหแ้ปรญัตติตามระเบียบการประชุมสภาได้ จำนวน  ๔   เสียง 
     ไม่สมควรให้แปรญัตติ            จำนวน   -   เสียง 
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งดออกเสียง                                จำนวน  ๑   เสียง 
๔. การพิจารณาคำแปรญัตติที่ ๔  เป็นการขอแปรญัตติเพิ่มรายจ่าย แผนงานงบกลาง งบ
กลาง เงินสำรองจ่าย  หน้า 4/123 จำนวน  200,000  บาท พร้อมสงวนคำแปรไว้ให้สภา
เทศบาลตำบลบ้านโคกเป็นผู้ชี้ขาด 

     มติที่ประชุม ใหแ้ปรญัตติตามระเบียบการประชุมสภาได้ จำนวน  ๔   เสียง 
     ไม่สมควรให้แปรญัตติ                จำนวน   -   เสียง 

งดออกเสียง                 จำนวน  ๑  เสียง           
                                                                                                                                        

5. การพิจารณาคำแปรญัตติที่ 5  เป็นการขอแปรญัตติเพิ่มรายจ่าย แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการงานรัฐพิธีและ
วันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗   จำนวน  ๒๐,๐๐๐   บาท พร้อมสงวนคำ
แปรไว้ให้สภาเทศบาลตำบลบ้านโคกเป็นผู้ชี้ขาด        

     มติที่ประชุม ใหแ้ปรญัตติตามระเบียบการประชุมสภาได้  จำนวน  ๔   เสียง 
     ไม่สมควรให้แปรญัตติ      จำนวน   -   เสียง 

งดออกเสียง       จำนวน  ๑   เสียง 

6.การพิจารณาคำแปรญัตติที่ 6  เป็นการขอแปรญัตติเพ่ิมรายจ่ายแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
จำนวน 96,000 บาท พร้อมสงวนคำแปรไว้ให้สภาเทศบาลตำบลบ้านโคกเปน็ผู้ชี้ขาด 

     มติที่ประชุม ใหแ้ปรญัตติตามระเบียบการประชุมสภาได้  จำนวน  ๔   เสียง 
     ไม่สมควรให้แปรญัตติ                        จำนวน   -   เสียง 

งดออกเสียง                         จำนวน  ๑   เสียง 

    7. การพิจารณาคำแปรญัตติที่ 7  เป็นการขอแปรญัตติเพิ่มรายจ่ายแผนงาน 
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน จำนวน 40,000 บาท พร้อมสงวนคำแปร
ไว้ให้สภาเทศบาลตำบลบ้านโคกเป็นผู้ชี้ขาด 

     มติที่ประชุม ใหแ้ปรญัตติตามระเบียบการประชุมสภาได้   จำนวน  ๔   เสียง 
     ไม่สมควรให้แปรญัตติ                 จำนวน   -   เสียง 

งดออกเสียง                  จำนวน  ๑   เสียง 

8. การพิจารณาคำแปรญัตติที่ 8  เป็นการขอแปรญัตติเพิ่มรายจ่ายแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา  จำนวน 
40,000 บาท พร้อมสงวนคำแปรไว้ให้สภาเทศบาลตำบลบ้านโคกเป็นผู้ชี้ขาด 

     มติที่ประชุม ใหแ้ปรญัตติตามระเบียบการประชุมสภาได้     จำนวน  ๔   เสียง 
     ไม่สมควรให้แปรญัตติ                    จำนวน  -   เสียง 

งดออกเสียง                     จำนวน  ๑  เสียง 
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9. การพิจารณาคำแปรญัตติที่ 9  เป็นการขอแปรญัตติเพิ่มรายจ่ายแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา  จำนวน 
40,000 บาท พร้อมสงวนคำแปรไว้ให้สภาเทศบาลตำบลบ้านโคกเป็นผู้ชี้ขาด 

     มติที่ประชุม   ใหแ้ปรญัตติตามระเบียบการประชุมสภาได้  จำนวน  ๔   เสียง 
     ไม่สมควรให้แปรญัตติ              จำนวน   -   เสียง 

งดออกเสียง               จำนวน  ๑   เสียง 

10. การพิจารณาคำแปรญัตติที ่ 10  เป็นการขอแปรญัตติเพิ ่มรายจ่ายแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 100,000  บาท 
พร้อมสงวนคำแปรไว้ให้สภาเทศบาลตำบลบ้านโคกเป็นผู้ชี้ขาด 

     มติที่ประชุม   ใหแ้ปรญัตติตามระเบียบการประชุมสภาได้    จำนวน  ๔   เสียง 
     ไม่สมควรให้แปรญัตติ                จำนวน  -   เสียง 

งดออกเสียง                 จำนวน  ๑  เสียง 

นายเด็ด  จันทะปัญญา - แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ประธาน คกก.แปรญัตติ สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง
เดิมและตามที ่ม ีการแก้ไขเพิ ่มเติม  พร้อมทั ้งรายงานและบันทึกความเห็นยื ่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำ
แปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี ่สิบสี ่ชั ่วโมง  ก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน   ให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น และขอ้ ๑๑๐ ญัตติร่างขอ้บญัญัติที่สภาทอ้งถิ่น

ลงมติรับหลักการและส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ  ๔๙ เมื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลว้จะตอ้งเสนอร่างขอ้บญัญัตินั้นตามร่างเดิมและ

ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม พรอ้มทัง้รายงานย่อยื่นต่อประธานสภาทอ้งถิ่น   รายงานย่อ

ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข เพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง 

การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด 
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องอ่ืนๆ 

นายเด็ด จันทะปัญญา - ในวันนี้คณะกรรมการทุกท่านก็ได้ดำเนินการ ตามระเบียบฯ 
ประธาน คกก.แปรญัตติ    เสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้ท่านเลขานุการฯ ได้ขอส่งรายงานและบันทึก
ความเห็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือให้
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ประธานสภา เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้นำเข้าพิจารณาในการประชุมสภาฯ  ต่อไป  และ
ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น   

 -เมื่อคณะกรรมการไม่มีเรื่องใดเสนอแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดประชุม 
-เลิกประชุม เวลา  ๑๖.๔๐ น. 

นายหนูพิน  พลดอน  คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้รายงานผลการประชุมแปรญัตติ  (ร่าง) เทศบัญญัติฯ 
ประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ยื่นแปรญัตติจำนวน  4 ท่าน  ก่อนทีจ่ะให้สมาชิกที่ยื่นแปรญัตติ

อภิปรายต่อสภา ขอพักเบรกก่อนครับ  

พักเบรก   10   นาที  
           เริ่มประชุมต่อเวลา   10.50 น.    

นายหนูพิน  พลดอน  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้อ่านรายงานผลการแปรญัตติเรียบร้อย 
ประธานสภา แล้ว และไม่มีสมาชิกขอยื่นเสนอแปรญัตติ ต่อ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2566 ขอเชิญผู้แปรญัตติคนที่ 1 ได้อภิปรายญัตติต่อที่ประชุม ครับ 

นายสงวน  สุมาลี เรียนประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมได้ยื่นแปรญัตติต่อ 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 คณะกรรมการแปรญัตติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566  ได้ยื่นแปรญัตติแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ  400,000 บาท ตัดลดให้ เหลือ  ๐   บาท เนื่องจากผมเห็น
ไม่น่าจะเกิดประโยชน์ ซึ่งงบประมาณใช้จ่ายก็สูงมาก ผมเห็นว่านำงบประมาณส่วนนี้ไปตั้ง
งบซ่อมแซมจะเกิดประโยชน์มากกว่า ผมมองว่าเรานำงบประมาณไปใช้ในทางที่ไม่จำเป็นไป
ศึกษาดูงานมาก็ไม่เห็นจะนำมาพัฒนา ผมจึงมีความเห็นขอตัดทั้งโครงการ ครับ  

นายหนูพิน  พลดอน มีท่านใดจะแสดงความเห็นเพิ่มหรือไมถ่้าไม่มีผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสนธยา  ดวงภักดี ขอขอบคุณครับ ที่ท่านได้ร่วมกันพิจารณาในส่วนงบประมาณ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี รายจ่ายประจำปี 2567 ในส่วนที่ท่านได้ยื่นแปรตัดโครงการ ท่านคงได้เล็งเห็นแล้ว ถึง

ประโยชน์ที่เกิดอันสูงสุดแล้ว ในส่วนโครงการที่ท่านได้ตัดนั้นผมเล็งเห็นว่าโครงการนี้ เป็น
การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เป็นการพัฒนาความรู้ลงพื้นที่จริง และสามารถนำมา
ปรับเปลี่ยนพัฒนาให้เข้ากับพื้นที่ของเราครับ แต่หากท่านจะแปรตัดผมก็ไม่ติดใจอะไรสุด
แล้วแต่สภาจะเห็นชอบครับ 

นายทองคูณ แสนเทพ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมโครงการที่ท่านได้ตัดคือตั้งไว้เพ่ือศึกษาดูงาน ผมมองว่ามีทั้งข้อดีและ 
รองนายกเทศมนตรี ข้อเสีย หากท่านจะตัดผมก็ไม่ว่าแต่ผมแค่อยากชี้แจงให้ทราบว่าการดูงานแล้วแต่บุคคลจะ

นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับ บางคนไปดูงานแล้วได้ความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ก็เกิดประโยชน์
มันอยู่ที่ตัวบุคคลครับ 

นายหนูพิน  พลดอน ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงแล้วมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่หากไม่มีแล้วผมจะขอ 
ประธานสภา มติจากท่ีประชุม โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ  

400,000 บาท  ท่านใดเห็นชอบตามคำแปรญัตติตัดงบประมาณ  หรือเห็นควรยืนตามร่าง
เดิม กรุณายกมือครับ    
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มติที่ประชุม -เห็นชอบตามร่างเดิม                 จำนวน      -     เสียง 
 -เห็นชอบตามคำแปรญัตติตัดทั้งโครงการ      จำนวน      11  เสียง 
 -งดออกเสียง           จำนวน       1    เสียง 

นายหนูพิน พลดอน ต่อไปขอเชิญผู้แปรญัตติคนที่ 2 ได้อภิปรายญัตติต่อที่ประชุม ครับ 
ประธานสภา 

นายบรรเลง ภูทัด ตามท่ีกระผมได้ยื่นแปรญัตติแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสา 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 ธารณภัย หมวดค่าวัสดุ  วัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณ  40,000 บาท ตัดลดให้  เหลือ  

๐   บาท เนื่องจากผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องตัดชุดทุกปี และสิ่งที่กระผมไม่พอใจอย่างมากๆ 
เมื่องานประเพณีของดีสร้างคอม ในขบวนไม่ได้รับความร่วมมือจาก อปพร. ซึ่งมีมาร่วม
กิจกรรมไม่กี่นาย ชุดแต่งกายก็ตัดให้ทุกคน แต่พอถึงเวลาขอร่วมมือไม่ยอมให้ความร่วมมือ 
และงานวันนั้นก็ได้ให้ทางกำนันบ้างช่วยถือธงชาติ ร่วมขบวน ผมมองว่าทำน่าเกียจมากครับ
ผมรับไม่ได้เสียงาน ผมมองว่าหากจะตัดชุดผมอยากให้ตัดเฉพาะคนที่เข้าตั้งใจทำงานจริงๆ
ครับ ผมจึงขอแปรตัดงบประมาณทั้งหมดครับ 

นายหนูพิน  พลดอน มีท่านใดจะแสดงความเห็นเพิ่มหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสนธยา  ดวงภักดี กระผมขอบคุณครับสำหรับคำแปรญัตติเรื่องเครื่องแต่งกาย ผมมองว่างบประมาณ 
นายกเทศมนตรี 40,000 บาท ผมมองว่าไม่มากมายสำหรับค่าเครื่องแต่งกายนี้ เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับ 

อปพร.ทุกนายที ่ปฏิบัติงาน แต่ในส่วนของเรื ่องความร่วมมือนั ้นผมขอรับผิดที ่ไม่ได้
ประสานงานอย่างชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาจะเห็นเป็นอย่างไรครับ ผมแค่อยากให้
จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ที่ทำงานด้วยความตั้งใจครับ 

นายหนูพิน  พลดอน ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงแล้วมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่หากไม่มีแล้วผมจะขอ 
ประธานสภา มติจากท่ีประชุม ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณ  40,000 บาท ท่านใดเห็นชอบตาม

คำแปรญัตติตัดงบประมาณ  หรือเห็นควรยืนตามร่างเดิม กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม -เห็นชอบตามร่างเดิม                 จำนวน      -     เสียง 
 -เห็นชอบตามคำแปรญัตติตัดทั้งโครงการ      จำนวน      11  เสียง 
 -งดออกเสียง           จำนวน       1   เสียง 
 
นายหนูพิน  พลดอน  ขอเชิญผู้แปรญัตติคนที่ 3 อภิปรายต่อที่ประชุมขอเชิญครับ 
ประธานสภา 

นางสุภัคษา บุตรโคตร  ดิฉันได้ยื่นแปรญัตติ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย 
สมาชิกสภา เขตที่ 2  ให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด งบประมาณ 96,000 บาท ตัดเหลือ 0  

บาท เนื่องจากดิฉันได้ไปสอบถามมาแล้วว่า อปท.ทุกแห่งมีการจ้างแม่บ้านแค่ คนเดียว แล้ว
เรื่องการบริการเสิร์ฟน้ำ หรือจัดงาน ก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออยู่แล้วนจึงไม่จำเป็นต้องมีคน
มาเพ่ิม 

นายหนูพิน  พลดอน มีท่านใดจะแสดงความเห็นเพิ่มหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภา 
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นายสนธยา ดวงภักดี กระผมขอเรียนที่ประชุมได้ทราบตามที่กระผมได้รับตำแหน่งนายกฯและได้เข้ามาทำงานที่ 
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านโคก ก็เป็นระยะเวลา ประมาณ  2 ปี ผมเล็งเห็นว่า ในส่วนของแม่บ้าน

ทำงานหนักมาก และแม่บ้านตั้งใจทำงาน มาเช้า กลับเย็น และอีกอย่าง อาคารสำนักงาน
เทศบาลเราก็มีหลายอาคารมาก มีหลายห้อง กระผมก็เห็นแม่บ้านทำงาน อย่างตั้งใจ ทั้ง
เรื่องการบริการเสิร์ฟน้ำ แขกผู้มาติดต่อราชการ ผมมองว่าพื้นที่เรามีพ้ืนทีจำนวนมาก อยาก
หาคนมาช่วยแม่บ้านใครที่ตั้งใจทำงานผมก็อยากสนับสนุนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระบ้าง ผม
ยึดหลักพรหมวิหาร  4  ในการทำงาน ใครทำดีอยากช่วยเหลือเราสละงบประมาณเล็กน้อย
ช่วยเหลือกันได้หรือไม่ครับ ผมฝากทางสภาพิจาณาด้วยครับ 

นายบรรเลง ภูทัด ตามท่ีผู้บริหารได้ชี้แจงมาก็เป็นแนวคิดท่ีดีครับ เราเสริมในเรื่องอ่ืนได้หรือไม่เพ่ิมค่าแรง 
สมาชิกสภาเขตท่ี 2 หรือในโบนัสก็ได้ แต่กระผมก็เห็นด้วยกับผู้ยืนแปรญัตติ หากเป็นการจ้างเหมาเก็บขยะผม

จะเห็นดีอย่างมากด้วยเลยครับเพราะผมให้คนงานเก็บขยะยังมีน้อย ทำงานหนักมาก ยิ่ง
ช่วงหน้าฝน น้ำขังถังขยะยกลำบากมากหากมีคนทำงานเยอะกว่านี้จะแบ่งเบางานกันได้
เยอะ หากจ้างเหมาเก็บขยะผมให้ผ่านเลยครับ 

นายเริงศักดิ์ นาศรี ผมเห็นด้วยกับท่าน บรรเลง ภูทัด ขออนุญาต เอ่ยนาม หากจ้างคนเพ่ิมค่าแรงก็ได้เท่าเดิม 
สมาชิกสภา เขตที่ 2 สามารถเสริมรายได้ให้แม่บ้านแทนจ้างคนเพิ่มได้หรือไม่ หากจะเพิ่มคนผมก็เห็นด้วยให้ไป

เพ่ิมคนงานเก็บขยะจะดีกว่าครับ 

นายหนูพิน  พลดอน ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงแล้วมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่หากไม่มีแล้วผมจะขอ 
ประธานสภา มติจากที่ประชุม  ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน  96,000 บาท ท่านใด

เห็นชอบตามคำแปรญัตติตัดงบประมาณ  หรือเห็นควรยืนตามร่างเดิม กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม -เห็นชอบตามร่างเดิม                 จำนวน      -     เสียง 
 -เห็นชอบตามคำแปรญัตติตัดทั้งโครงการ      จำนวน      11  เสียง 
 -งดออกเสียง           จำนวน       1   เสียง 
 
นายหนูพิน  พลดอน  ขอเชิญผู้แปรญัตติคนที่ 4 อภิปรายต่อที่ประชุมขอเชิญครับ 
ประธานสภา 

นายสนธยา  ดวงภักดี  กระผมสนธยา  ดวงภักดี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก ยื่นแปรญัตติขอเพ่ิมรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี   จำนวน 536,000 บาท  แยกดังนี้1.ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณแผนงานงบกลาง  

งบกลาง เงินสำรองจ่าย จำนวน  200,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นงบสำรองจ่ายในการ 
ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

นายหนูพิน พลดอน  รายการที่ 1  สมาชิกท่านใดเห็นชอบเห็นชอบแก้ไขตามผู้บริหารแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ 
ประธานสภา เงินสำรองจ่าย จำนวน  200,000  บาท กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   -เห็นชอบตามบริหารยื่นแปรญัตต ิ           จำนวน      11   เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ         จำนวน       -     เสียง 
 -งดออกเสียง       จำนวน       1   เสียง 
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นายสนธยา  ดวงภักดี ๒. ขอเสนอญัตติเพ่ิมงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป   งบเงิน 
นายกเทศมนตรี อุดหนุน   เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๗   จำนวน  ๒๐,๐๐๐   บาท  

นายหนูพิน พลดอน  รายการที่ 2 สมาชิกท่านใดเห็นชอบเห็นชอบแก้ไขตามผู้บริหารแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณ 
ประธานสภา โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗   จำนวน  

๒๐,๐๐๐   บาท  กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   -เห็นชอบตามผู้บริหารยื่นแปรญัตต ิ           จำนวน      11     เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ         จำนวน      -        เสียง 
 -งดออกเสียง       จำนวน      1       เสียง 

นายสนธยา  ดวงภักดี 3. ขอแปรเพิ่มงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน 
นายกเทศมนตรี หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 96,000  บาท 

นายหนูพิน พลดอน  รายการที่ 3 สมาชิกท่านใดเห็นชอบเห็นชอบแก้ไขตามผู้บริหารแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณ 
ประธานสภา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 96,000 บาท กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบตามผู้บริหารยื่นแปรญัตต ิ           จำนวน      11     เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ         จำนวน       -       เสียง 
 -งดออกเสียง       จำนวน       1      เสียง 

นายสนธยา  ดวงภักดี 4. ขอแปรเพิ่มงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน 
นายกเทศมนตรี หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี ่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่นๆ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
จำนวน 40,000 บาท 

นายหนูพิน พลดอน  รายการที่ 4 สมาชิกท่านใดเห็นชอบเห็นชอบแก้ไขตามผู้บริหารแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณ 
ประธานสภา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน จำนวน 

40,000 บาท กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบตามผู้บริหารยื่นแปรญัตต ิ           จำนวน      11     เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ         จำนวน       -       เสียง 
 -งดออกเสียง       จำนวน       1      เสียง 

5.ขอแปรเพิ่มงบประมาณ  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   งบดำเนินงาน   หมวดคา่ 
ใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา  จำนวน 40,000 บาท 

นายหนูพิน พลดอน  รายการที่ 5 สมาชิกท่านใดเห็นชอบเห็นชอบแก้ไขตามผู้บริหารแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ 
ประธานสภา โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา  จำนวน 40,000 บาท กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบตามผู้บริหารยื่นแปรญัตต ิ           จำนวน      11     เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ         จำนวน       -       เสียง 
 -งดออกเสียง       จำนวน       1      เสียง 
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6. ขอแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา  จำนวน 40,000 บาท 

นายหนูพิน พลดอน  รายการที่ 6 สมาชิกท่านใดเห็นชอบเห็นชอบแก้ไขตามผู้บริหารแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ 
ประธานสภา โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา  จำนวน 40,000 บาท กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบตามผู้บริหารยื่นแปรญัตต ิ           จำนวน      11     เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ         จำนวน       -       เสียง 
 -งดออกเสียง       จำนวน       1      เสียง 

นายสนธยา  ดวงภักดี 7. ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
นายกเทศมนตรี ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 100,000  บาท 

นายหนูพิน พลดอน  รายการที่ 7 สมาชิกท่านใดเห็นชอบเห็นชอบแก้ไขตามผู้บริหารแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ 
ประธานสภา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 100,000  บาท กรุณายกมือ

ด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบตามผู้บริหารยื่นแปรญัตต ิ           จำนวน      11     เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ         จำนวน       -       เสียง 
 -งดออกเสียง       จำนวน       1      เสียง 

 
4.2 ญัตติพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  

      วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  

นายหนูพิน  พลดอน  ขอเชิญเลขานุการได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อสภาท้องถิ่นทราบต่อไปครับ 
ประธานสภา 

นายเทวัญ โพนเบ้า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภา   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม 

ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร  
ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ขอเชิญ 
ท่านประธานสภาฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปได้เลยครับ                

นายหนูพิน   พลดอน  ต่อไปก็จะเป็นการลงมติ สอบถามสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภา   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปี พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านโคก กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ  จำนวน       11     เสียง 
    ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน         -      เสียง 
    งดออกเสียง     จำนวน        1      เสียง 
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นายหนูพิน   พลดอน  สรุปเป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคกทุกท่านมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภา   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้ตราเป็นเทศบัญญัติได้ ทั้งนี้ 

จะดำเนินการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านโคกต่อไปเข้าสู่วาระ
ต่อไป 

4.3 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี  2566 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อน
กับสวัสดิการอ่ืน จำนวน  1 ราย  นางสมพร พันลำภักดิ์  จำนวน 48,700 บาท 

นายหนูพิน  พลดอน  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจ้งหลักการและเหตุผลครับ 
ประธานสภา 

นายสนธยา  ดวงภักดี  หลักการ 
นายกเทศมนตรี   ตามท่ี เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ดำเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2552 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ข้อ 6 (4) (ก) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2032 ลงวันที่ 3  เมษายน  2563 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญ
จากหน่วยงานของรัฐ (เอกสารแนบท้าย ๒) จำนวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. นางสมพร  พันลำภักดิ์  บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัด
อุดรธานี เรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั้งสิ้นจำนวน 48,700 บาท (กรณีรับเงินบำนาญ
พิเศษ) โดยปัจจุบันเงินที่เรียกคืนอยู่ในเงินสะสม  

    เหตุผล 
       คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติในหลักการการคืนเบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้สูงอายุที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้ว จำนวน 28,345 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 
245,243,189.70 บาท (ข ้อม ูล ณ ว ันท ี ่  1 ม ิ .ย .  65) พร ้อมมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และกระทรวงการคลัง หาแนวทางการ
จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น และได้นำเงินมาคืนให้ทาง
ราชการ โดยเร็วเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลของผู้มีสิทธิ ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2552 
และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ข้อ 6 (4) (ก) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที ่ มท 
0810.6/ว6899 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 การคืนเงินและอยู่ในเงินงบประมาณ 
หมวด   เงินสะสม จำนวน 1 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,700 บาท (สี่หมื่นแปดพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) 
       จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินของ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หมวด 9 ข้อ 94, 95, 96 
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นายหนูพิน พลดอน ผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อสภาท้องถิ่นแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 
ประธานสภา หากไม่มีผู้ใดจะแสดงความคิดเห็นผมจะขอมติจากท่ีประชุม 

 -ท่านใดเหน็ชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นางสมพร  พัน
ลำภักดิ์  บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 2 กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม   จำนวน       11     เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน         -      เสียง 
    งดออกเสียง     จำนวน        1      เสียง 

      พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา  12.30 น. 
      เริ่มประชุมเวลา  13.20 น. 
 

4.4 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) 
    -จัดซือ้เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี  จำนวน   1  เครื่อง  เป็นเงิน 11,000 บาท 

นายหนูพิน  พลดอน  ขอเชิญผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผลการโอนงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ได้รับทราบเพ่ือพิจารณา เชิญครับ 

นายสนธยา  ดวงภักดี  กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา กระผมขอชี้แจงหลักการและเหตุผล มีความ 
นายกเทศมนตรี จำเป็นที่จะต้องดำเนินการโอนงบประมาณประจำปี 2565 ของกองการศึกษา  จำนวน  1 

รายการดังต่อไปนี้  
1.จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ เลเซอร์สี หรือ LED สี จำนวน  1 เครื่อง  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ในส่วนของกองการศึกษา เนื่องจากเครื่องเดิมท่ีมีอยู่ได้ชำรุด หากจะดำเนินการซ่อมแซม
ราคาค่อนข้างสูง ไม่คุ้มค่า จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดซื้อใหม่  
จงึได้เสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบ ผ่านสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของกองการศึกษา ดังนี้ 
ญัตติ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
          กองการศึกษา 

------------------------------------------ 
 

หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที่ 2 และ3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักปลัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลสูงสุดประกอบกับคณะบริหารได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงาน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย และมอบหมาย
เจ้าหน้าที่งบประมาณแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ ต่อไป  
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1.จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท   
นายอุบล กิคอม   แจ้งรายละเอียดของหน่วยงานสำนักปลัดดังนี้ 
รองปลัด โอนลด แผนงานบริหารงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ

ดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยขอโอนลดครัง้นี ้จ านวน 11,000 

บาท ไปตัง้เพิ่มตามรายการดงันี ้ 

โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  งบประมาณหลัง
โอน เป็นเงิน 11,000 บาท จำนวน  1 เครื่อง  (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ )  
การโอนงบประมาณตามรายการข้างต้น ของหน่วยงานกองการศึกษา จึงเสนอเพ่ือ 
พิจารณาร่วมกันครับ เชิญท่านประธานสภาดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นายหนูพิน  พลดอน ตามท่ีเจ้าหน้าได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
ประธานสภา LED สี  งบประมาณหลังโอน เป็นเงิน 11,000 บาท จำนวน  1 เครื่อง  มีท่านใดจะแสดง

ความคิดเห็นหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุม 

 -ท่านใดเหน็ชอบให้โอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  งบประมาณ

หลังโอน เป็นเงิน 11,000 บาท จำนวน  1 เครื่อง   

มติที่ประชุม เห็นชอบใหโ้อนงบประมาณ       จำนวน       11     เสียง 
    ไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณ    จำนวน         -      เสียง 
    งดออกเสียง      จำนวน        1      เสียง 

4.5 พิจารณาเห็นชอบการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอม
ทองสานน้ำโขง 

นายหนูพิน พลดอน  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อสภาท้องถิ่นครับ 
ประธานสภา  

นายสนธยา ดวงภักดี สืบเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง มีความประสงค์จะยื่นคำขอ 
นายกเทมนตรี อนุญาตใช้ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่  อด 16 42 แปลงบ้านโคก ม.1  
  ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  จำนวน  4 ไร่ จากพ้ืนที่ทั้งหมด 259 ไร่ 
  3 งาน เพื่อสร้างโรงานตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพ่ือ 

บรรเทาปัญหาภัยแล้ง วันนี้จึงขอเสนอญัตติต่อสภาท้องถิ่นขอใช้ที่สาธารณประโยชน์เพ่ือให้
ความเห็นชอบในการใช้ที่ดินตามหนังสือต่อไป 
 
 

นายหนูพิน พลดอน ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอญัตติ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่เชิญครับ  
ประธานสภา  

นางสุภัคษา บุตรโคตร การขอใช้พื้นที่แห่งนี้มีพ่ีน้องประชาชนที่ทำเกษตรอยู่ก่อนแล้วจะได้รับผลกระทบหรือไม่ค่ะ 
สมาชิกสภา เขตที่ 2 หากไม่ได้รับผลกระทบอะไรก็ไม่ติดใจค่ะ 
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นายสนธยา  ดวงภักดี  เท่าท่ีผมได้ทราบมาคุณจักรินทร์  โพธิ์พรม  ประธานวิกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง 
นายนายกเทศมนตรี  สานน้ำโขงได้เป็นเกษตรดีเด่นระดับชาติ ผมคิดว่าคงจะเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้ 
    ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรได้ และเป็นอีกท่านที่ทำงานดีสิ่งไหนที่จะเป็นการกระทบต่อทำให้ 
    เกิดความเดือนร้อนท่านคงจะนำปรึกษาก่อน ไม่น่าจะมีปัญหาหรือผลกระทบกับชาวบ้าน  

นายบรรเลง ภูทัด ผมเป็นห่วงเกษตรกรที่อยู่ในพื้นท่ีไม่ทราบว่าไปเช็คหรือยังว่าโรงสีข้าวที่อยู่พื้นที่นั้นเป็นของ 
สมาชิกสภา เขตที่ 2 ใครจะเกิดปัญหาหรือไม่ 

นายเทวัญ  โพนเบ้า  ผมมีข้อสงสัยเกิดใช้พ้ืนที่แล้วทางกลุ่มจะให้พนักงานเฉพาะคนในประชาชนตำบลบ้านโคก 
เลขานุการสภา ในตำบลบ้านโคกหรือไม่ครับ   

นายสนธยา ดวงภักดี การบริหารเป็นเรื่องของผู้รับผิดชอบจะผมจะลองรับเรื่องนี้ไปคุยให้ครับเนื่องจากพ้ืนที่ตรง 
นายกเทศมนตรี นี้  ได้ปล่อยทิ้งไว้มานานหลายปีจึงทำให้มีคนร้องเรียนเข้ามาเนื่องจากไม่เกิดประโยชน์ ผม

จะนำข้อคิดนี้ไปคุยดูครับ   

นายทองคูณ แสนเทพ ขอผมอนุญาตเสริมท่านนายก ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้เป็นคณะกรรมการ 
รองนายกฯ  สอบข้อร้องเรียนระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ทำอย่างไรให้ข้อร้องเรียนในยุติ ให้ใช้พ้ืนที่

และอาคารให้เกิดประโยชน์ จะจำเป็นต้องทำโครงการและฟื้นฟูการผลิตและส่งออกกล้วย
หอมทอง และการใช้พื้นที่นั้นประชาชนในที่ทำเกษตรใกล้เคียงไม่ติดใจ และพอใจกับการ
ทำงานของกลุ่มไม่มีใครคัดค้านครับ ส่วนในเรื่องของโรงสีข้าว ตรวจสอบล่าสุดแล้วเป็นของ
เทศบาลเพราะไม่มีกลุ่มใดรับเป็นทรัพย์สิน ความรับผิดชอบก็ตกเป็นของเทศบาลครับ 

นายเทวัญ โพนเบ้า  ขอใช้พื้นที่ไม่ทราบว่าขอให้วันไหนครับ เพราะตอนนี้เห็นกลุ่มมาใช้พ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว จะ 
เลขานุการ  ให้สภาอนุมัติใช้วันไหนครับ 

นายสนธยา  ดวงภักดี ในเรื่องนี้เป็นการสั่งการระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ได้มีการประชุมกันที่เกษตรอำเภอ 
นายเทศมนตรี และให้ข้อคิดแนวทางจะดำเนินการไปอย่างไร ถึงจะแก้ไขปัญหาร้องเรียนได้จะให้ใช้วันไหน

ถือวันนี้เป็นวันอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่ได้เลยครับเพ่ือให้ถูกต้องภายในภาคหน้า และเป็นการยุติข้อ
ร้องเรียนด้วยครับไม่มีใครได้ประโยชน์ 

นายหนูพิน พลดอน มีท่านใดจะแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีแล้วผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภา  ครับ  

-ท่านใดเห็นชอบให้ใช้พื้นที่การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วย 
หอมทองสานน้ำโขง กรุณายกมือด้วยครับ   

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้พื้นที่สาธารณประโยชน์      จำนวน       11     เสียง 
    ไม่เห็นชอบใหใ้ช้พื้นที่     จำนวน         -      เสียง 
    งดออกเสียง      จำนวน        1      เสียง 

 
พักเบรกเวลา 10 นาที เวลา 15.30 น. 

      เริ่มประชุม เวลา15.40 น.   
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4.6 พิจารณาเห็นชอบรับรองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดสร้างวัดป่าโพธิ์ทอง ม.2 

นายหนูพิน  พลดอน  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
ประธานสภา  

นายสนธยา  ดวงภักดี เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เนื่องด้วยวัดป่าโพธิ์ 
นายกเทศมนตรี ทอง มีหนังสือ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 แจ้งขอความเห็นชอบรับรองผลกระทบต่อ

สภาพสิ่งแวดแล้วในการจัดสร้างวัดป่าโพธิ์ทอง ม.2 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ขออนุญาตใช้
ประโยชน์ในที่ดิน นางม่อน ราชวงศ์ บนพื้นที่  8 ไร่ ในที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตร (สปก.)ในเขตท้องที่บ้านโพธิ์ แปลงเลขที่ 28 ระวาง สปก. ที่ 5544 I8666 
และได้ทำเรื่องสละสิทธิ์แล้ว เพื่อใช้ในการจัดสร้างวัดปฏิปทา พระธุดงค์ กรรมฐาน สาย
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถร วันนี้จึงขอยื่นญัตติเสนอสภาฯ เพื่อรับรองผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในการจัดสร้างวัดโดยรับรองผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้ง  4 ด้าน เช่นไม่ทำให้น้ำ
เน่าเสีย ไม่ทำให้เกิดเสียงดังรับกวน ไม่ทำให้กินพังทลาย ดินสไลด์ และไม่ทำให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศ ขอให้สภาฯ ได้พิจารณาและลงมติรับรองผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง  4 ด้าน
ต่อไปครับ 

นายหนูพิน  พลดอน ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอญัตติให้สภาฯรับรองผลกระทบสิ่งแวดล้อมท้ัง  4 ด้าน แล้ว มีท่าน 
ประธานสภา ใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ หากไม่มีแล้วผมจะขอมติจากท่ีประชุมไปที่ละด้านครับ 

 -ด้านที่ 1 ในการจัดสร้างวัดป่าโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัด
อุดรธานี ว่าไม่ทำให้น้ำอุปโภค บริโภค ในบริเวณที่ก่อสร้างและบริเวณชุมชนโดยรอบ
หมู่บ้านเกิดการเน่าเสียเกิดมลพิษทางน้ำแต่อย่างใดทั้งสิ้น สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรอง
กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม   เห็นขอบรับรอง        จำนวน       11     เสียง 
    ไม่รับรอง     จำนวน         -      เสียง 
    งดออกเสียง     จำนวน        1      เสียง 

ด้านที่ 2 ในการจัดสร้างวัดป่าโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัด
อุดรธานี  ว่าไม่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนวัดและชุมชน  รวมทั้งโรงเรียนสถานที่ราชการ
ใดๆทั้งสิ้น สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองกรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม   เห็นขอบรับรอง        จำนวน       11     เสียง 
    ไม่รับรอง     จำนวน         -      เสียง 
    งดออกเสียง     จำนวน        1      เสียง 

    ด้านที่ 3 ในการจัดสร้างวัดป่าโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัด 
    อุดรธานี  ว่าไม่ทำให้ดินพังทลาย ดินสไลด์ เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ต่อบริเวณ 

โดยรอบหมู่บ้าน ชุมชนบริเวณข้างเคียงต่อสถานที่ราชการ วัดแต่อย่างใดทั้งสิ้น สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบรับรอง กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม   เห็นขอบรับรอง        จำนวน       11     เสียง 
    ไม่รับรอง     จำนวน         -      เสียง 
    งดออกเสียง     จำนวน        1      เสียง 
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ด้านที่ 4 ในการจัดสร้างวัดป่าโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัด 
อุดรธานี  ว่าไม่ทำให้น้ำให้เกิดมลพิษทางอากาศต่อชุมชน หมู่บ้าน วัด สถานที่ราชการ
แต่อย่างใดทั้งสิ้น สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรอง กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม   เห็นขอบรับรอง        จำนวน       11     เสียง 
    ไม่รับรอง     จำนวน         -      เสียง 
    งดออกเสียง     

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  กระทู้ถาม  

นายหนูพิน พลดอน ขอเชิญผู้ยื่นกระทู้ถามคนที่ 1 นายสงวน สุมาลี ครับ 
ประธานสภา 

นายสงวน สุมาลี 1.การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย หรือวาตภัย  ความล่าช้าอยู่ที่ตรงไหน 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 2.โครงสร้างพื้นฐานปี  2566 มีหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการไม่ทราบว่าล่าช้า

ตรงไหนครับ 

นายหนูพิน พลดอน ขอเชิญผู้บริหารตอบกระทู้ถามครับ  
ประธานสภา 

นายสนธยา ดวงภักดี -ขอตอบท่านสงวน สุมาลี ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เทศบาลตำบลบ้าน  
นายกเทศมนตรี โคกต้องจัดทำเอกสารรายงานอำเภอ และตั้งคณะกรรมการออกสำรวจความเสียหายและ 

รายงานอำเภอความเสียหายเบื้องต้นจากนั้นก็มาตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ  
ซึ่งมีข้ันตอนหลายอย่างจึงทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งกระบวนการต้องทำไปตามขั้นตอนครับ  
เช่นกันกับงานโครงการต้องมีการทำสัญญาหาผู้รับจ้าง มาดำเนินการ ซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่   
3  โครงการ เนื่องจากติดฝนไม่สามารถลงดำเนินการได้ครับ  

นายสมศักดิ์ ดวงภักดี ฝาทอระบายน้ำบ้านดอนบากชำรุดมานานแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข 
สมาชิกสภา เขตที่ 1  

นายทองคูณ แสนเทพ ผมขออนุญาตตอบกระทู้ถามแทนท่านนายกฯครับ ในส่วนของท่อระบายน้ำผมส่งช่างไป 
รองนายกฯ ประมาณการให้แล้วแต่ทำไมยังไม่ดำเนินการให้ผมจะดำเนินการให้ครับ 

นายอนนท์ ทองที -ผมขอสอบถามถนนสายบ้านยวด – บ้านชาด งบจ่ายขาดเงินสะสม ชาวบ้านร้องเรียนมีการ 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 ฝังเสารั้วล้ำเข้ามาในถนน ไม่ทราบว่าผู้บริหาร ทราบหรือยังครับ  

 -ถนนทางเข้าไปทิ้งขยะเริ่มชำรุดมากแล้ว และขยะก็เต็มบ่อแล้ว ฝากผู้บริหารด้วยครับ 

นายเทวา พันฆ้อง ผมขอกระทู้ถามผู้บริหาร จำนวน   3 ข้อ 
สมาชิกสภา เขตี่ 1 1.เงินกู้ยืมเทศบาลไม่ทราบว่าถึงไหนแล้วผ่านหรือยังครับ 
 2.เสาไฟฟ้าบ้านโนนสังวาลย์ งบประมาณที ่โอนไปยังไม่เห็นได้เลยครับไม่ทราบว่า 

ดำเนินการหรือยังครับและการซ่อมไฟฟ้าล่าช้าจากอะไรครับ ใบคำร้องซ่อมเต็มแฟ้มไม่
ทราบว่าติดขัดตรงไหนครับหากเจ้าหน้าที่น้อยสามารถจ้างเพ่ิมอีกได้หรือไม่ครับ 

 3.กล้องวงจรปิด ชาวบ้านก็ฝากผมมาถามว่าเป็นนโยบายหาเสียงของผู้บริหารไม่ทราบว่าจะ
ได้ตอนไหนครับ 
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นายสนธยา  ดวงภักดี ตอบ ท่านอนนท์ ทองที ถนนสายบ้านยวด – บ้านชาด ที่มีการปักเสารั้วล้ำเข้ามาผมได้ 
นายกเทศมนตรี ทราบเรื่อง และแจ้งทางกำนันไปแล้วไม่ทราบว่าเรื่องไปไหนแล้วเพราะทั้งนี้เป็นอำนาจ

หน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครองในท้องที่  ถ้าหากอยากให้ทางเทศบาลดำเนินการให้ฝาก
ทาง สท. เขตนั้นทำหนังสือยื่นต่อเทศบาลเพื่อจะได้ดำเนินการได้ถูกต้องระเบียบครับ 

 -ส่วนในเรื่องถนนชำรุดทางเข้าบ่อขยะตอนนี้ก็กำลังหางบประมาณมาซ่อมแซม เพราะเส้นนี้
เป็นทางระยะยาวต้องใช้งบประมาณพอสมควรครับ 

 -ตอบท่านเทวา  พันฆ้อง  เงินกู้เทศบาลผมติดตามเรื่องตลอดครับ ตอนนี้ติดอยู่ที่เอกสาร
ต้องมีนำกลับมาแก้ไขให้ถูกต้อง และตอนนี้เรื่องอยู่ที่ กรมฯแล้ว ก็ได้แค่รอกรมฯอนุมัติแต่
ยังไม่ทราบว่าตอนไหนครับ 

 -เสาไฟฟ้าดำเนินการจัดซื้อแล้วครับเมื่อเสามาจะดำเนินการออกติดตั้งครับ ส่วนเรื่องการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์ยังขาดเนื่องจากไฟฟ้าชำรุดเยอะมาก อาจล่าช้า และเรื่อง
จากเจ้าหน้าที่เพิ่มก็อยู่ในดุลยพินิจอยู่ครับ  

 -กล้องวงจรปิด เราต้องลำเลียงถึงความสำคัญความเดือดร้อนก่อนว่าสิ่งไหนควรได้รับการ
แก้ไขก่อน  และส่วนของกล้องวงจรปิดหากจะดำเนินการต้องใช้งบประมาณเยอะเกรงว่าจะ
ไปกระทบในด้านอื่นที่เดือดร้อนกว่าเนื่องจากงบประมาณมีอย่างจำกัดผมก็ไม่ได้ละทิ้งไป
เลยครับก็ยังคิดหางบประมาณและวางแผนการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
ที่สุด 

นายหนูพิน  พลดอน มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืนๆจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ณ ตอนนี้ เป็น 
ประธานสภา เวลา 16.30 นาฬิกาแล้ว เราก็ได้ดำเนินการประชุมมาเป็นเวลาอัน สมควรแล้วหากไม่มี

แล้ว หากไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอปิดการประชุม 

 เลิกประชุม เวลา ๑6.30 น.  
  

       ลงชื่อ................เทวัญ   โพนเบ้า............ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นายเทวัญ   โพนเบ้า) 
                                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขต 1 
                                         เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก    
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ตรวจรายงานการประชุมเทศบาลตำบล  
บ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี  พ.ศ. 2566 วันที่  17  สิงหาคม  2566  และขอรับรองว่าถูกต้องตาม 
การดำเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ  
             
 

        ลงชื่อ...........เทวา   พันฆ้อง.................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                             (นายเทวา   พันฆ้อง) 
                                           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขตที่ 1 
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                ลงชื่อ.................สุภัคษา   บุตรโคตร  ................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                             (นางสุภัคษา   บุตรโคตร  ) 
                                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขตที่ 2 
 
 
                     ลงชื่อ.................เริงศักดิ์   นาศรี......................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายเริงศักดิ์    นาศรี) 
                                          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขตที่ 2 

 


